



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
4 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เทศกาลปีใหม่ 2563

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์นุก, เว็บไซต์ข่าวสด, สยามรัฐออนไลน์, thebangkiokinsight, matichonweekly, ผจก.ออนไลน์, thestandard, nationweekend, nationtv

-เสนอข่าว นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย แลงข่าวสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมช่วง 7 วัน ของการรณรงค์ (27 ธ.ค. 2562-2 ม.ค. 2563) เกิดอุบัติเหตุ 3,421 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 373 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,499 คน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 16.01-20.00 น. จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สงขลา จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สงขลา จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 6 จังหวัด ได้แก่ ตราด พะเยา แม่ฮ่องสอน ยะลา ลำพูน และสตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กทม. จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย

การทำงานสร.-สปสช.

สื่อที่นำเสนอ : thebangkiokinsight

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารสร. และ สปสช. เรื่องงบประมาณที่ต้องเชื่อมโยงกัน 2 หน่วยงาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมระบุให้ส่งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มาได้เต็มที่ จะร่วมกับนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ผู้บริหารสปสช. และ ผู้บริหารสร. นำไปปรับปรุงการทำงานของ 2 หน่วยงานให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, เดลินิวส์ออนไลน์, newstv, สยามรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์บ้านเมือง, มติชน

-เสนอข่าว ภก.ปรีชา หนูทิม ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กล่าวว่า ในวันที่ 6 ม.ค. รมว.สร.จะเป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวข้องกับกัญชา การปลูก การเข้าตำรับยา โดยจะนำต้นกัญชาจริงมาสาธิตเป็นครั้งแรก ในตำรับน้ำมันสนันไตรภพ ตำรับสุขไสยาสน์ ตำรับทำลายเขาพระสุเมรุ ว่ามีวิธีการเข้าตำรับยาแบบใด ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการจะได้ใบรับรองแพทย์ ซึ่งสามารถครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย โดยจะมีระยะเวลาที่กำหนดในการรักษาของผู้ป่วยแต่ละคน

นายเจตสิก โพธิ์พันธุ์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า แอปพลิเคชัน Dr.Ganja in TTM สามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้า สืบค้นข้อมูลผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทั่วประเทศ พร้อมปิดหมุดแผนที่ให้เดินทางไปใช้บริการในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเปิดโลเคชันผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆ ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 2563 มียอดจองนัดรับบริการคลินิกกัญชา 1,160 คน ทั้งนี้ การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถือเป็นการคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้นว่าสามารถรักษาทางการแพทย์ได้หรือไม่

รับมอบเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์js100, เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ร่วมพิธีมอบเงินบริจาคและลงนามหนังสือเจตจำนงว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์รพ. 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 770,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในห้องฉุกเฉินของรพ.ประจำจังหวัด 76 แห่ง และรพ.สงฆ์แห่งละ 10,000,000 บาท โดยมอบให้รพ.สงฆ์เป็นแห่งแรก และจะทยอยมอบให้ครบทุกแห่งภายในเดือนมิ.ย. 2563

กิจการสักฟิวหนัง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, mthai, เว็บไซต์thebangkokinsight, เว็บไซต์mtichonweekly, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์กระปุก, บางกอกโพสต์

-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักฟิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ.2562 โดยเน้นการควบคุมสุขลักษณะของสถานประกอบการ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัยและการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจการ โดยประกาศดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้กับร้านสัก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความเชื่อทางพิธีกรรมหรือศาสนา</p> <p>เตือนใช้ก๊าซหุงต้มปรุงอาหารบนโต๊ะ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์bangkokbiznews, thaipbs</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยแพร่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพร้านปิ้งย่างแห่งหนึ่งติดตั้งสายแก๊สแอลพีจีที่พื้น เชื่อมต่อไปทั่วทั้งร้านเพื่อใช้กับเตาแก๊สปิ้งก๊าก ซึ่งบางสายอยู่ในสภาพทรุดโทรม โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ว่า การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบหรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายและไม่ปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ ถือว่าผิดกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 มาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และผิดตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหากมีกำหนดไว้ เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 มาตรา 40 (6) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท หากพบเห็นสามารถแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่หรือเทศบาลที่ร้านนั้นๆ ตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป</p>	
<p>เด็ก ป.4 ยิงเพื่อน สื่อที่นำเสนอ : newtv, ข่าวช่องone, มติชนออนไลน์, nationtv, เว็บไซต์แนวหน้า, thaipbs</p> <p>-เสนอข่าว เด็กชาย ชั้น ป.4 โรงเรียนสุขานารี จ.นครราชสีมา ใช้ปืนขนาด 9 มม.นำปืนของพ่อมาเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียน และเกิดปืนลั่นใส่เพื่อนบาดเจ็บสาหัส ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโทยชัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เดินทางเข้าเยี่ยมอาการเด็กชายชั้น ป. 4 ที่ถูกยิงที่รพ.มหาสารคามนครราชสีมา ซึ่งแพทย์ได้ทำการผ่าตัดแล้วอาการปลอดภัย แต่ต้องรอเฝ้ารอไม่ให้มีแผลติดเชื้อ ส่วนเด็กที่เป็นคนยิงได้ส่งตัวไปอยู่ที่บ้านพักเด็กและเยาวชนนครราชสีมา โดยมีสหวิชาชีพคอยดูแลสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด</p>	
<p>ปัญหาฆ่าตัวตาย สื่อที่นำเสนอ : mthai, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, mcot, มติชน, เว็บไซต์กระปุก, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งคิดสั้น ว่า เหตุผลของการทำร้ายตัวเองมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน โดยเฉพาะในภาวะที่ทำให้กระทบจิตใจอย่างรุนแรง ดังนั้นต้องจำกัดการเสนอข่าวประเภทนี้ให้มากที่สุด เพราะอาจเกิดภาวะอุปาทานหมู่ได้ ซึ่งหากใครเกิดปัญหาเรื่องนี้กรมสุขภาพจิตมีหน่วยงานที่คอยดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจ แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องช่วยกันดูแลในครอบครัวไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้า และหากพบว่าเข้าข่ายมีอาการให้รีบพบแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เผยแพร่กลอนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีร.มว.สธ.ให้จำกัดการนำเสนอข่าวประเภทนี้เพราะอาจเกิดภาวะอุปาทานหมู่ ว่า แม้แต่สาเหตุแห่งความทุกข์ที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย ผู้มีอำนาจก็ยังไม่อยากทำให้เป็นเรื่องเงียบ</p>	
<p>สำรวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสนับสนุนการใช้ Application อสม.ออนไลน์ ในการสำรวจการใช้สารเคมีภายในครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแม่นยำ โดยข้อมูลของทุกพื้นที่จะถูกรวบรวมส่งต่อไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อใช้ในการประเมินทางวิชาการ และนำไปดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไป</p>	
<p>โรคปอดบวมจากเชื้อไวรัสในจีน สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ในภาคกลางของจีน เปิดเผยว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยโรคปอดบวมจากเชื้อไวรัส 44 รายแล้ว เพิ่มขึ้นจาก 27 รายเมื่อวันอังคาร โดยในจำนวนนี้ 11 รายอาการรุนแรง แต่ผู้ป่วยรายอื่นๆ มีสัญญาณชีพคงที่ คณะกรรมการสาธารณสุขอู่ฮั่น กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กำลังพยายามระบุดันตของการติดเชื้อ แต่ได้ตัดโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก การติดเชื้อไวรัสอะดีโน และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไป แต่ไม่ได้กล่าวถึงโรทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่เกิดจากไวรัสโคโรนา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ แจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ให้ตรวจสอบเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่ามีอาการปอดอักเสบและเดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นของจีน โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่ท่าอากาศยานขาขึ้นเพื่อตรวจสอบผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น หากพบผู้ที่มีอาการต้องสงสัย จะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีโรคระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน พบผู้ป่วย 27 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มีลักษณะคล้ายโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส ว่า ประเทศไทยมีมาตรการดูแลเรื่องนี้ และมีมาตรการสกัดตามด่านทั่วประเทศ ตอนนี้อย่างไรยังไม่ได้รับรายงานว่ามีภาวะระบาดในประเทศไทย</p>	
<p>ปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผล สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผล ว่า ขณะนี้ประชาชนค่อนข้างตื่นตัวเรื่องสุขภาพและหาข้อมูลสุขภาพมาดูแลตัวเองมากขึ้น หลังจากปี 2562 มีการรณรงค์อย่างหนักเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ และในปี 2563 ยังคงต้องกระตุ้นเรื่องนี้ต่อไป โดย 1.แก้ปัญหาข่าวปลอมด้านสุขภาพและการใช้ยามากขึ้น เช่น โฆษณาหลอกขายอาหารเสริม-ยาชุด 2.การกินยาเรื้อรังโดยไม่จำเป็น จนทำให้เกิดโรคไต 3.การสั่งจ่ายยาข้ามชั้น เช่น กลุ่มยาลดไขมันที่บางครั้งให้ไปกินยาแรงและแพงกว่ายากลุ่มเอ็นเสด ซึ่งการดำเนินงานเรื่องใช้ยาสมเหตุผลน่าจะแบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ การทำงานกับรพ.เพื่อให้มีการจ่ายยาที่สมเหตุผลมากขึ้น และการทำงานกับชุมชนซึ่งต้องเน้นในเรื่องของความรอบรู้ทางสุขภาพและการใช้ยา</p>	
<p>กินโรตติบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว กระแสโซเชียลเผยแพร่คลิปวิดีโอกินโรตติบจากแป้งราดนมข้น ล่าสุดวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดสตูล เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ด้านเจ้าของร้านโรตติบแนะนำว่าห้ามรับประทาน ให้เลือกทานปรุงสุก เพราะแป้งดิบที่ผสมทำไว้ทอดเป็นโรตติบ ออกรสออกมามีกลิ่นเหม็น เพราะวัยรุ่นมักชอบตามเทรนกระแสดังไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกว่าอันตราย</p>	
<p>หมึกบลูริง สื่อที่นำเสนอ : เพจenvironman</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ fai sirirat โพสต์เตือนให้ระวังหลังพบปลาหมึกบลูริง หรือหมึกสายวงฟ้า วางปะปนขายอยู่ในร้านแห่งหนึ่ง ในตลาดที่ จ.ตาก ซึ่งปลาหมึกชนิดนี้มีพิษอันตรายถึงชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เนชั่นทีวี, เว็บไซต์ข่าวสด, สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า หมึกสายวงน้ำเงิน หรือหมึกสายบลูริง มีรายงานพบในประเทศไทยทั้งทางฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันแต่พบในปริมาณไม่มากนัก มักติดขึ้นมากับอวนลาก เป็นหมึกสายที่มีขนาดเล็กคล้ายถูลมที่ขายแหลม มีความยาวประมาณ 4 ซม. มีลายวงแหวนชนิดเรืองแสงสีฟ้าจาง ๆ ขนาดเล็กกระจายอยู่บนลำตัว หนวดพิษออกฤทธิ์ขัดขวางการทำงานของระบบประสาท ผู้ที่ได้รับจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือถึงขั้นมองไม่เห็น พูดหรือกลืนน้ำลายไม่ได้ หากทิ้งไว้เพียง 10 นาทีจะเป็นอัมพาตและหยุดหายใจได้ หากพบต้องรีบนำผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุด แต่โอกาสที่คนทั่วไปจะโดนหมึกชนิดนี้กัดน้อยมาก เนื่องจากพบในแนวเขตน้ำลึก หากพบหมึกมีลายวงกลมในเนื้อไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามทั้งสดและตากแห้ง ขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสและห้ามนำมารับประทาน พร้อมทั้งรีบแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้าน</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา, thaipbs, mcot, bangkokpost</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศห้ามจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าแต่งกลิ่นแบบใช้แล้วทิ้งทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะวางขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป โดยประกาศดังกล่าวครอบคลุมถึงบุหรีไฟฟ้ากลิ่นต่างๆ เช่น กลิ่นมินท์ ผลไม้ และขนมหวาน ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนอเมริกัน ยกเว้นกลิ่นเมนทอลและกลิ่นยาสูบดั้งเดิม และจะไม่มีผลบังคับใช้กับน้ำยาบุหรีไฟฟ้าชนิดเดิมที่ผู้สูบจะต้องซื้อแยกต่างหาก รวมไปถึงบุหรีไฟฟ้าแบบที่บรรจุน้ำยาได้ ขณะที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขระบุว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ และอาจทำให้เยาวชนเปลี่ยนมาใช้บุหรีไฟฟ้ากลิ่นเมนทอลที่คล้ายคลึงกับกลิ่นมินท์แทน</p>	
<p>น้ำประปาเค็ม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.นฤมล ภิญญสินีวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประปานครหลวงได้รายงานเรื่องคุณภาพน้ำที่มีรสผิดปกติ ว่า แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาจากโรงงานผลิตน้ำที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำต้นทุนเหลือน้อยมาก การประปานครหลวงได้ร่วมมือกับกรมชลประทานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้พยายามสูบน้ำดิบในช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ค่าความเค็มที่เกิน 0.3g/l หรือ 300 ppm. จะเริ่มเป็นน้ำกร่อย ตามมาตรฐานน้ำดื่ม องค์การอนามัยโลก โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ คนเป็นโรคไต หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำประปาช่วงนี้ และแนะนำให้ใช้น้ำกรองผ่านระบบ RO รวมทั้งควรลดการดื่มเครื่องดื่มปรุงรสให้น้อยลง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปาฯ นครหลวง เปิดเผยว่า จะจัดให้บริการน้ำประปาดื่มได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเป็นน้ำประปาจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ที่รับน้ำจากเขื่อนแม่กลองและไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็มสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ที่สำนักงานประปา 18 สาขา เริ่มตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p>	
<p>โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : matichonweekly</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ และกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวถึงโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2563 กลุ่มที่ 1 โรคติดต่ออันตราย หากเจตต้องมีการควบคุม ซึ่งสธ.ประกาศไว้ใน พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย กาฬโรค, ไข้ทรพิษ, ไข้เลือดออก, ไครเมียคองโก, ไข้เวสต์ไนล์, ไข้เหลือง, ไข้ลาสซา, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา, โรคติดเชื้อไวรัสมาลาเรีย, โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า, โรคติดเชื้อไวรัสเฮนตรา, โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ กลุ่มที่ 2 โรคติดต่อที่มีอยู่แล้วในพื้นที่และเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคสมองอักเสบ และกลุ่มที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ได้เก็บข้อมูลไวรัสในค้างคาว พบว่ามีเชื้อไวรัส 600 ชนิดที่ไม่ทราบชื่อ มีความเสี่ยงติดต่อสู่สัตว์และอาจนำไปสู่การติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ ขณะนี้กำลังติดตามการดำเนินของโรค เพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค</p>	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

